

# ข่าวประชาสัมพันธ์พร้อมเผยแพร่ เคอร์รี่ สยามซีพอร์ท พร้อม กรมศุลกากร ร่วมเปิดตัวเครื่องเอกซเรย์แบบขับเคลื่อนที่ทำเรือของเคอร์รี่ สยามซีพอร์ท



กรุงเทพฯ, 9 ธันวาคม – บริษัท เคอร์รี่ สยามซีพอร์ท จำกัด บริษัทภายในเครือเคอร์รี่ โลจิสติกส์ เน็ตเวิร์ค จากประเทศฮ่องกง เปิดตัวเครื่องเอกซเรย์ตู้สินค้าที่ทำเรือ KSSP อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยเครื่องเอกซเรย์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของท่าเรือของบริษัท เคอร์รี่ สยามซีพอร์ทนี้ ถือเป็นหนึ่งโครงการที่จัดทำร่วมกับกรมศุลกากร ซึ่งจะทำให้ผู้ขนส่งสามารถประหยัดทั้งเงินและเวลาในการนำตู้ไปเข้าเครื่องเอกซเรย์ที่อื่น

ในการเปิดตัวครั้งนี้ บริษัท เคอร์รี่ สยามซีพอร์ท หวังว่าจะสามารถลดจำนวนจราจรของผู้สินค้าภายในบริเวณท่าเรือและผู้ส่งสินค้าที่ใช้ท่าเรือของ KSSP ยังสามารถลดต้นทุนหน้าท่า เนื่องจากสามารถใช้บริการเครื่องเอกซเรย์ได้เลยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

บริษัท เคอร์รี่ สยามซีพอร์ท รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องเอกซเรย์แบบขับเคลื่อนที่ทำเรือของเรา โดยผู้บริหารเชื่อว่าโครงการนี้เป็นผลลัพธ์จากความพยายามอันทุ่มเทของ บริษัทที่จะทำให้การบริการทางโลจิสติกส์ง่ายและรวดเร็วสำหรับลูกค้า นอกจากนี้เครื่องเอกซเรย์แบบขับเคลื่อนนี้แล้ว บริษัทเพิ่งได้เปิดตัว KSSP

Digital Port Mobile App ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการทำเรื่องสามารถเช็คสถานะและข่าวสารเกี่ยวกับการขนส่งได้ทันที ทุกเวลา โดยการเปิดตัวเหล่านี้ถือเป็นกลยุทธ์ของบริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ตในการเป็น Digital Port เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุค 4.0

เครื่องเอกซเรย์แบบขับเคลื่อนเครื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการร่วมระหว่างบริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ตและกรมศุลกากร โดยเครื่องจะสามารถสแกนและส่งข้อมูลของสินค้าภายในตู้ให้แก่ศูนย์ควบคุมขงกรมศุลกากรได้ทันที พร้อมยังปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานตามมาตรฐานความปลอดภัยของรังสีอีกด้วย

###

เกี่ยวกับ เคอรี่ สยามซีพอร์ต

ท่าเรือเคอรี่ สยามซีพอร์ต ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองศรีราชา ซึ่งเป็นประตูสู่กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและอาเซียนของประเทศไทย บริษัทเคอรี่ สยามซีพอร์ตให้บริการท่าเรือน้ำลึกและบริการขนส่งระดับโลกทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจร ตั้งแต่ศูนย์จัดเก็บและกระจายสินค้าไปจนถึงมือผู้รับ

ข้อมูลสื่อมวลชน ติดต่อ

ณิชากร ประทีปสว่างวงศ์ (เดียร์)

รองผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสาร บริษัท เคอรี่ โลจิสติกส์ จำกัด

E: Nichakorn.p@kerrylogistics.com

T: 092-262-9206